

ชื่อวิทยานิพนธ์	ความเชื่อเกี่ยวกับอัลมะญดี ศึกษาเปรียบเทียบระหว่าง อะกุลิชาวนะสุด้ากีคะสุ
ผู้เขียน	นายยะกุบ หลีสีะ
สาขาวิชา	อิสลามศึกษา
ปีการศึกษา	2548

### บทคัดย่อ

วิทยานิพนธ์เรื่อง ความเชื่อเกี่ยวกับอัลมะญดี ศึกษาเปรียบเทียบระหว่างอะกุลิชาวนะสุด้ากีคะสุ และชีอะหุ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการปรากฏตัวของอัลมะญดีในวันก่อนวันคริสต์มาส แนวความเชื่อของคนอะกุลิชาวนะสุด้ากีคะสุ และชีอะหุ เกี่ยวกับอัลมะญดีและศึกษาเปรียบเทียบระหว่างความเชื่อของอะกุลิชาวนะสุด้ากีคะสุ และชีอะหุ เกี่ยวกับอัลมะญดีเพื่อให้เกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้ถึงความแตกต่างระหว่างสองทัศนะในเรื่องที่เกี่ยวกับการปรากฏกายของอัลมะญดีและสามารถนำมาเป็นบรรทัดฐานในการเสริมสร้างความรู้และความศรัทธาให้มั่นคงยิ่งขึ้น

การศึกษาในวิทยานิพนธ์ฉบับนี้เป็นการศึกษาเชิงเอกสารโดยรวมข้อมูลจากพระมหาตัมภารีอัลกรูอาน อัลહะดีษ และทัศนะต่าง ๆ ของนักวิชาการทั้งจากกลุ่มของอะกุลิชาวนะสุด้ากีคะสุ และชีอะหุ โดยศึกษาจากตัวราและงานนิพนธ์ต่าง ๆ ที่เขียนโดยนักวิชาการทั้งจากกลุ่มของอะกุลิชาวนะสุด้ากีคะสุ และชีอะหุ

จากการศึกษาหัวข้อ ความเชื่อเกี่ยวกับอัลมะญดี ศึกษาเปรียบเทียบระหว่างอะกุลิชาวนะสุด้ากีคะสุ และชีอะหุพบว่า

1. อะกุลิชาวนะสุด้ากีคะสุเชื่อว่าอัลมะญดีจะปรากฏตัวในช่วงสุดท้ายก่อนวันกิยามะญู ซึ่งก่อนหน้านั้นอัลมะญดียังไม่เกิด ส่วนชีอะหุเชื่อว่าขณะนั้นอัลมะญดีได้เกิดมาแล้วแต่ได้เร้นกายอยู่ในอุโมงค์ใต้ดินแห่งหนึ่ง และถูกครอบครองโดยกลุ่มคนนำพาจากภัยของท่านในวันก่อนวันกิยามะญู

2. อะกุลิชาวนะสุด้ากีคะสุเชื่อว่าอัลมะญดีนั้นมีเชื่อว่ามุหัมมัด อิบัน อับดุลลอห์ ส่วนชีอะหุเชื่อว่าอัลมะญดีนั้นมีเชื่อว่ามุหัมมัด อิบัน อะหัน อัลสะกาวียุ ซึ่งเป็นอีกสามคนที่ 12 ของชีอะหุ

3. อะกุลิชชูนนะอุเชื่อว่าอัลมะอุดีนั้นสืบเชื้อสายมาจากท่านอิมามหะชนัน อิบันนี อะลี อิบันนี อะบี ภูอลิบ ส่วนซีอะอุเชื่อว่าอัลมะอุดีนั้นสืบเชื้อสายมาจากท่านอิมาม หุษัยนุ อิบันนี อะลี อิบันนี อะบี ภูอลิบ

4. อะกุลิชชูนนะอุเชื่อว่าอัลมะอุดีนั้นจะออกมาปรากฏตัวขึ้นทางทิศตะวันออก ส่วนซีอะอุเชื่อว่าอัลมะอุดีนั้นจะปรากฏตัวขึ้นที่อุโมงค์แห่งหนึ่งที่เมืองชะมรร้อย ประเทศอิรัก

5. อะกุลิชชูนนะอุเชื่อว่าอัลมะอุดีจะออกมาปรากฏตัวเพื่อผดุงคุณธรรม ปราบปรามสิ่งชั่วร้าย ส่วนซีอะอุเชื่อว่าอัลมะอุดีจะออกมากำราบทิ้งเหล่าภูมิคุ้มที่มาปล้นบ้านลังก์ของกลุ่มอิمامหั้ง Bradley

6. อะกุลิชชูนนะอุเชื่อว่าอัลมะอุดีจะออกมาพร้อมกับการลงมาลงบนบือชา อะลัยอิสลาม ส่วนซีอะอุเชื่อว่าอัลมะอุดีจะออกมาพร้อมนำอาหมัดอัฟฟารีมิยะมาเพื่อเผยแพร่อิสลามแก่ชาวโลก

7. อะกุลิชชูนนะอุเชื่อว่าอัลมะอุดีเป็นมนุษย์ธรรมดาคนหนึ่ง ส่วนซีอะอุเชื่อว่าอัลมะอุดีนั้นเป็นมนุษย์ผู้ไร้บาป (อัลมะอุศูม)

<b>Thesis Title</b>	The Belief about Al-Mahdi : A Comparative Study between Ahlis Sunnah and Shi'ah
<b>Author</b>	Mr.Yakoop Leesoh
<b>Major Program</b>	Islamic Studies
<b>Academic Year</b>	2005

### **Abstract**

The research on the belief about Al-Mahdi : A Comparative Study between Ahlis Sunnah and Shi'ah aims to study the appearance of Al-Mahdi in the last period before the last day by comparing the beliefs on Al-Mahdi between Ahlis Sunnah and Shi'ah. The study intends to clarify differences between the two beliefs, and serve as a norm in seeking knowledge and increasing faith. The comparative study is based on a literature research by collecting data from the Holy Qur'an, the Hadith, and other documents written by renowned scholars of both Ahlis Sunnah and Shi'ah. The findings of the study reveal as follows:

1. Ahlis Sunnah believes that Al-Mahdi will appear in the last period before the last day. In the other word, he has not born yet, while Shi'ah believes that he was already born but hiding somewhere in Samarra' and will appear before the last day.
2. Ahlis Sunnah believes that the name of Al-Mahdi is Muhammad ibn Abdullah, while Shi'ah believes that his name is Muhammad ibn Hasan al-Askary, the eleventh Imam.
3. Ahlis Sunnah believes that lineage of Al-Mahdi is from Imam Husain ibn Ali ibn Abi Thalib, while Shi'ah believes that his lineage is from Imam Husain ibn Ali ibn Abi Thalib.
4. Ahlis Sunnah believes that Al-Mahdi will appear from the east, while Shi'ah believes that he will appear from somewhere in Samarra', Iraq.

5. Ahlis Sunnah believes that Al-Mahdi will appear to guide people to a good deed, while Shi'ah believes that he will appear to punish the thaghut.

6. Ahlis Sunnah believes that Al-Mahdi will appear at same time of Isa's appearance.

7. Ahlis Sunnah believes that Al-Mahdi is a normal human, while Shi'ah believes that he is a non-sin human.

المهدي :	موضوع البحث
يعقوب ليسوه :	الباحث
قسم الدراسات الإسلامية :	القسم
2005 م :	العام الجامعي

دراسة مقارنة بين أهل السنة والشيعة

### مستخلص البحث

يهدف هذا البحث إلى دراسة حقيقة المهدي وأهميته ومقارنته بين آراء أهل السنة والشيعة عنها ، وانتهت الباحث النهج الاستقرائي بجمع المادة العلمية من المصادر والمراجع المختلفة للمذهبين : أهل السنة والشيعة ، ثم تحليلها تحليلا علميا حسب الموضوعات وذلك لتحقيق الهدف من البحث .  
من أهم النتائج التي توصل إليها الباحث ما يلي

1. يرى أهل السنة أن المهدي لم يظهر الآن ، ويظهر في الفترة الأخيرة قبل قيام القيمة ، بينما يرى الشيعة أن المهدي قد ظهر ولكن الآن يختفي في سرداد (بناء تحت الأرض) ويتضرر الخروج قبل يوم القيمة .
2. يرى أهل السنة أن المهدي محمد بن عبد الله ، بينما يرى الشيعة أنه محمد ابن الحسن العسكري الثاني عشر عند الثانية عشرية .
3. يرى أهل السنة أيضا أن سلسة المهدي من ولد الحسن بن علي بن أبي طالب ، بينما يرى الشيعة أن سلسلته من ولد الحسين بن علي بن أبي طالب .
4. يرى أهل السنة أن المهدي سيظهر في المشرق ، بينما يرى الشيعة أنه سيظهر في سرداد بسامراء (العراق) .
5. يرى أهل السنة أن المهدي سيظهر ليأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ، بينما يرى الشيعة إنه سيظهر ليحاكم الطاغوت .

6. يرى أهل السنة أن المهدى سيظهر مع عيسى بن مريم عليه السلام ، بينما يرى الشيعة أنه سيظهر ومعه مصحف فاطمة لنشره بين الناس
7. يرى أهل السنة أن المهدى هو رجل عادى ، بينما يرى الشيعة أنه رجل معصوم من الذنوب والخطايا .